

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

เอกสารเพิ่มเติม หมู่ที่ ๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๑	โครงการถนนลาดยางทับคอนกรีต ระหว่างบ้านนายปัญญาพล บุญทน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพระพร้อมวางท่อ ๒ จุด	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้ถนน	หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐						ประชาชนสัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	อบต./อบจ. หน่วยงานอื่นๆ
๒	โครงการถนนลาดยางทับคอนกรีต จากบ้านพ่อสมเพชร โมรา - หน้าบ้านพ่อคำพู สมใจ	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้ถนน	หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐						ประชาชนสัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	อบต./อบจ. หน่วยงานอื่นๆ
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด ๔๐*๑๐๐ หน้าบ้านพ่อสอน เข้มแก้ว	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก ป้องกันน้ำกัดเซาะถนนชำรุดเสียหาย	หมู่ที่ ๗	๕๐,๐๐๐						การระบายน้ำได้รับความสะดวกลดการกัดเซาะถนนชำรุด	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง , มลพิษด้านกลิ่นและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรคติดต่อ	อบต./อบจ. หน่วยงานอื่นๆ
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก จากบ้านพักครู - สามแยกบ้านนายพ สุขใจ	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก ป้องกันน้ำกัดเซาะถนนชำรุดเสียหาย	หมู่ที่ ๗	๔๐๐,๐๐๐						การระบายน้ำได้รับความสะดวกลดการกัดเซาะถนนชำรุด	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง , มลพิษด้านกลิ่นและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรคติดต่อ	อบต./อบจ. หน่วยงานอื่นๆ
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังระหว่างบ้านพ่ออุดม เข้าทอง บ้านพ่อสายรงค์ เนาว์แสง พร้อมวางท่อ ๒ จุด	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก ป้องกันน้ำกัดเซาะถนนชำรุดเสียหาย	หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐						การระบายน้ำได้รับความสะดวกลดการกัดเซาะถนนชำรุด	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง , มลพิษด้านกลิ่นและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรคติดต่อ	อบต./อบจ. หน่วยงานอื่นๆ

๖	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านพ้อจันทร์ แก้วขันตรี - ถึงบ้านแม่กองศรีโพธิ์	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก ป้องกันน้ำกัดเซาะถนนชำรุดเสียหาย	หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐					การระบายน้ำได้รับความสะดวกลดการกัดเซาะถนนชำรุด	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง , มลพิษด้านกลิ่นและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรคติดต่อ	อบต./อบจ. หน่วยงานอื่นๆ
๗	โครงการถนนลาดยางทับคอนกรีตระหว่างบ้านพ้อละม้าย เหมาะกัน - สีแยกหน้าบ้านพ้อจันทร์ แก้วขันตรี พร้อมวางท่อ ๑ จุด	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้ถนน	หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐					ประชาชนสัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	อบต./อบจ. หน่วยงานอื่นๆ
๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากสี่แยกศาลาประชาคม - หน้าบ้านนางนุช ราชพารัก	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก ป้องกันน้ำกัดเซาะถนนชำรุดเสียหาย	หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐					การระบายน้ำได้รับความสะดวกลดการกัดเซาะถนนชำรุด	ลดปัญหาน้ำท่วมขัง , มลพิษด้านกลิ่นและแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรคติดต่อ	อบต./อบจ. หน่วยงานอื่นๆ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากจากถนนภูพระโนนสวรรค์ - บ้านมาประมวน คำผา	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้ถนน	หมู่ที่ ๗	๒๕๐,๐๐๐					ประชาชนสัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	อบต./อบจ. หน่วยงานอื่นๆ
๑๐	โครงการลงหินคลุกถนนสายภูพระ-โนนสวรรค์ - ถึงนาครุวิเชียร แสน ระยะทาง ๓๕๐	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้ถนน	หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐					ประชาชนสัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	อบต./อบจ. หน่วยงานอื่นๆ
๑๑	โครงการถนนลาดยางทับคอนกรีตหน้าบ้านนางทิพ คำลา - ถึงบ้านนายบุญตา คำระยะทาง ๘๕ เมตร	เพื่อให้การสัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้ถนน	หมู่ที่ ๗	๑๖๐,๐๐๐					ประชาชนสัญจรไปมาได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย	อบต./อบจ. หน่วยงานอื่นๆ
๑๒	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม ตรงข้ามหน้าร้านภูพระวิสตค์ก่อสร้าง พร้อมระบบไฟฟ้า	เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชน	หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐					คนในชุมชนมีสถานที่จัดงานจัดกิจกรรมต่างๆ	คนในชุมชนมีสถานที่จัดงานจัดกิจกรรมต่างๆ	อบต./อบจ. หน่วยงานอื่นๆ